



คำประกาศเกียรติคุณ

นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม)

นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ เป็นนิสิตเก่าดีเด่น สาขานักบริหารภาคเอกชนของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามลำดับ

ภายหลังสำเร็จการศึกษาได้เข้าปฏิบัติงานกับบริษัท เนชั่นแนล เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในตำแหน่งวิศวกรเป็นเวลา ๓ ปี จากนั้นได้เข้าร่วมงานกับบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มตั้งแต่เป็นวิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง ได้รับการเลื่อนตำแหน่งและระดับความรับผิดชอบสูงขึ้นมาโดยตลอด และได้ดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัท ฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช (Vice President of Korat Operations) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ トラバจนปัจจุบัน ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานได้นำหลักวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ควบคู่กับกลยุทธ์การปรับปรุงประสิทธิภาพแบบก้าวกระโดด เช่น ระบบ Supply Chain ที่ทันสมัย, Six Sigma, Lean Manufacturing และระบบ Quality System Review (QSR) เป็นต้น จนบริษัทมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านการบริหารจัดการและระบบคุณภาพในระดับโลก ซึ่งส่งผลให้มีการขยายกิจการในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยเงินลงทุนรวมกันกว่าหนึ่งหมื่นหกพันล้านบาท และช่วยสร้างงานมากกว่า ๑๑,๐๐๐ อัตรา โดยในจำนวนนี้เป็นตำแหน่งวิศวกรถึง ๗๐๐ อัตรา และยังได้ช่วยให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่การศึกษาของไทยอีกเป็นอันมาก อาทิเช่น การสนับสนุนให้เกิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมแม่คคาทรอนิกส์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรทางด้านวิศวกรรมแม่คคาทรอนิกส์ของภาค อุตสาหกรรมการผลิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เกิดโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการจัดสร้าง “ห้องปฏิบัติการทดสอบหัวอ่านและบันทึกข้อมูล มทส-ซีเกท” เพื่อพัฒนาการผลิตและวิจัยเทคโนโลยีหัวอ่านและบันทึกข้อมูลในประเทศไทย เป็นต้น

นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ เล็งเห็นและให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาของชาติเป็นอย่างมาก จึงได้อุทิศทั้งแรงกายและความคิด ริเริ่มและปรับปรุงรูปแบบของ “โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” ในภาคสถานประกอบการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นับตั้งแต่ที่ซีเกทได้ขยายฐานการผลิตมายังจังหวัดนครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ จวบจนปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมายและมีดรชนีชี้วัดความสำเร็จที่

ชัดเจน ด้วยการมอบหมายงานเป็นโครงการให้นักศึกษาปฏิบัติ มีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน อันก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและอำนวยความสะดวกอย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายให้เป็นรูปแบบสหกิจศึกษาที่ใช้กันทั่วประเทศถึง ๖๑ สถาบันในเวลาต่อมา ด้วยความมุ่งมั่นต่อการพัฒนา โครงการสหกิจศึกษาดังกล่าว จึงได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษา “โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได้รับรางวัลเกียรติคุณ “โล่กิตติการ” สำหรับผู้มีคุณูปการที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ อีกทั้งยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังได้สละเวลาไปเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษา ให้แก่สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการต่าง ๆ มาโดยตลอด

การเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา มิได้จำกัดอยู่เฉพาะการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ สหกิจศึกษา เท่านั้น หากแต่ยังรวมไปถึงการอุทิศเวลาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศอยู่เป็นประจำ เช่น การเป็นวิทยากรรับเชิญไปบรรยายให้กับนักธุรกิจชั้นนำนานาชาติ ซึ่งจัดโดย Wharton Business School Forum ถึง ๒ ครั้ง ที่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น การเป็นอาจารย์พิเศษให้แก่มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนอีกหลายแห่ง นอกจากนี้ด้วยความตระหนักถึงการพัฒนาด้าน การศึกษาของบุคลากรภายในองค์กรและชุมชน จึงได้ริเริ่มให้เกิดโครงการ “โรงเรียนในโรงงาน” โดยความร่วมมือของกรมการศึกษานอกโรงเรียน จัดการเรียนการสอนขึ้นภายในโรงงานซึ่งได้ดำเนินการมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านการสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียน” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมทั้งได้รับเลือกให้เป็นสถานประกอบการนำร่องของประเทศในโครงการ “โรงเรียนเพื่อ ผู้ใช้แรงงาน” ของกระทรวง แรงงาน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในด้านการเกื้อหนุนต่อชุมชนและสังคม ได้ริเริ่ม “โครงการครูอาสาแก่โรงเรียนในชุมชน ที่ขาดแคลน” โดยเลือกโรงเรียนบ้านส้มบงาม ตำบลเสมา อำเภอสองเนิน จังหวัดนครราชสีมา เข้ามาเป็นโรงเรียน ในโครงการ จัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงงานซีเกท ทำการสอนโดยพนักงานบริษัทที่เป็น ครูอาสาซึ่งมีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มตั้งแต่ปี การศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นมา อีกทั้งยังได้สละเวลาเป็นรองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรการจัดการ บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอีกด้วย

ในด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ มิได้เพียงนำเอานวัตกรรมแห่งความเป็นเลิศ ระดับโลกทั้งทางด้านการบริหาร และวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ จนทำให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคง แต่ยังสามารถถ่ายทอดความรู้และวิทยาการไปสู่สังคมทุกระดับชั้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการบริหารงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้พัฒนาไปสู่ระดับสากล จึงได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณา การ (CEO)” และมีส่วนสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา ตามแนวคิดผู้ว่าราชการจังหวัด แบบบูรณาการ อีกทั้งยังได้อุทิศเวลาศึกษาค้นคว้า ออกแบบ และกำหนดขั้นตอนในเชิงวิชาการเพื่อใช้ในหลักสูตร

ฝึกรอบรมลัมนนาด้านการบริหารแบบบูรณาการ รวมถึงการสละเวลาไปเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเองให้แก่ผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอีกมากมาย เกินกว่าที่จะนำมากล่าวในที่นี้ได้ครบถ้วน นอกจากนี้ยังได้อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอีกหลายประการ อาทิเช่น เป็นกรรมการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (กกจ.) จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น

แม้จะมีภารกิจในการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมระดับโลก ที่มีการแข่งขันสูง เกินวิสัยที่บุคคลทั่วไปจะกระทำได้ แต่ด้วยความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารชั้นสูง ประกอบกับความวิริยะอุตสาหะอย่างเต็มที่ จึงทำให้งานบริหารเหล่านั้นเกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างดียิ่ง และยังสามารถสละเวลาเพื่อ กิจกรรมเกื้อหนุนสังคม และกิจกรรมสาธารณกุศลอื่น ๆ อีกมากมาย สุดที่จะนำมากล่าวให้หมดสิ้นในที่นี้ได้

นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมอันหลากหลายให้เจริญก้าวหน้า เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและสาธารณชนทั่วไป รวมทั้งได้เสียสละอุทิศตนเป็นระยะเวลาอันยาวนานอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณกุศลอื่นนับเป็นอเนกอนันต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตระหนักในความรู้ความสามารถและคุณงามความดี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) แก่นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
